
sþ. 530. Fyrirspurn [298. mál]
til forsætisráðherra um störf framkvæmdanefndar ríkisstjómarinnar um ávana- og fíkniefni.

Frá Guðrúnu Agnarsdóttur.

Hvað líður störfum framkvæmdanefndar ríkisstjómarinnar sem forsætisráðherra
skipaði 25. maí 1986 til þess að samhæfa aðgerðir í baráttunni gegn útbreiðslu og notkun
ávana- og fíkniefna?

Hvenær hyggst nefndin skila áfangaskýrslu eða ljúka störfum?


